

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH  
60 năm xây dựng và trưởng thành

LAI HỢP MẠNH

Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nói chung, ngành Kiểm sát Thái Bình nói riêng. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù chức năng, nhiệm vụ có bổ sung, điều chỉnh song ngành Kiểm sát Thái Bình đã nghiêm túc quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để ra phương hướng hoạt động phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các quyền dân chủ của công dân, tăng cường kỷ cương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngày đầu thành lập, ngành Kiểm sát Thái Bình chỉ có 9 cán bộ chưa được đào tạo cơ bản về khoa học pháp lý và chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, toàn ngành đã có 193 cán bộ, kiểm sát viên, hầu hết là đảng viên, có trình độ đại học, nhiều đồng chí có trình độ trên đại học. Trong những năm đầu thành lập, hoạt động công tác kiểm sát tập trung phục vụ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm nguy hiểm khác. Các vụ án tham ô, trộm cắp tài sản của tập thể, các vụ án phản cách mạng do gián điệp của thực dân Pháp cài cắm lại và bọn phản động đội lốt tôn giáo nhằm chống phá như vụ Phạm Xuân Thảo ở Trung An (Thư Trì), vụ Nguyễn Trắc ở Nam Chính (Tiền Hải)... Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, hoạt động kiểm sát tập trung đấu tranh xử lý các biểu hiện buông lỏng kỷ luật thời chiến, cản trở việc chi viện cho tiền tuyến, vi phạm chính sách hậu phương quân đội, xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân. Một số vụ như vụ Phạm Công Sơn cầm đầu tổ chức phân

động "Tinh hoa dân quốc", vụ gián điệp do Trần Quốc Bảo cầm đầu... đều được ngành Kiểm sát Thái Bình phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh. Kết quả công tác kiểm sát đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng miền Bắc và Thái Bình trở thành hậu phương vững chắc với khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", chi viện kịp thời, hiệu quả cho miền Nam.

Năm 1975, Tổ quốc thống nhất, tình hình đất nước và địa phương đặt ra những yêu cầu mới, ngành Kiểm sát Thái Bình đã phối hợp với ngành Tư pháp đẩy mạnh các hoạt động phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tội phạm xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, đầu cơ, buôn lậu, thu hồi tài sản cho Nhà nước, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Từ năm 1986 đến nay, quán triệt quan điểm đổi mới toàn diện và nội dung cải cách tư pháp được nêu trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cấp ủy địa phương, ngành Kiểm sát Thái Bình đã đổi mới mạnh mẽ về nhận thức lý luận,

về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Những năm đầu công cuộc đổi mới, công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế - xã hội luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, chủ trương lớn của Nhà nước và thực hiện theo kế hoạch thống nhất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là sau khi có Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 1992, ngoài công tác kiểm sát văn bản, toàn ngành đã lựa chọn kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu (năm 1990), quản lý, sử dụng ngoại tệ (năm 1991)...

Năm 2002 đánh dấu bước ngoặt quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp. Thực hiện Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh không thực hiện chức năng kiểm sát tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế - xã hội mà tập trung làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thực hiện các chỉ

thị và nghị quyết của Bộ Chính trị, viện kiểm sát nhân dân hai cấp của Thái Bình đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phát hiện và xử lý án hình sự. Bình quân mỗi năm toàn ngành tập trung kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử 1.000 vụ án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tội có tổ chức, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy và những vụ án được dư luận và nhân dân quan tâm như vụ Trần Anh Kim về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vụ Nguyễn Trung Lâm cùng đồng phạm tội buôn bán hóa đơn giả trị giá hàng tỷ đồng, vụ Bùi Xuân Thái, Nguyễn Văn Chính cùng đồng phạm mua bán 15 bánh heroin, vụ Mạc Kim Tôn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Tiến bộ và chất lượng giải quyết hình sự không ngừng được nâng lên, việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam các vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật, hai cấp kiểm sát đã đạt chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực



Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao cờ lưu niệm giải thể thao kỷ niệm ngày truyền thống ngành Kiểm sát.

hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà trọng tâm là chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa của kiểm sát viên được nâng cao.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành hình phạt tù và thi hành án ngày càng được chú trọng, có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Hai cấp kiểm sát duy trì thường xuyên việc kiểm sát hàng ngày và định kỳ tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và công tác thi hành án phạt tù, bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án có căn cứ, đúng pháp luật, chế độ đối với người bị giam, giữ, tạm giam được bảo đảm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành nắm chắc, kiểm sát chặt chẽ số bản án, quyết định phải được thi hành án để yêu cầu thi hành kịp thời, bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cơ quan thi hành án tổ chức thi hành được nhiều vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài. Đối với công tác kiểm sát, việc giải quyết các vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật, hai cấp kiểm sát đã đạt chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, hôn nhân gia đình,

đặc biệt chú trọng kiểm sát việc lập hồ sơ án dân sự của tòa án. Hàng năm đã phát hiện và yêu cầu điều tra bổ sung hàng chục vụ án dân sự, chủ động trực tiếp xác minh bổ sung chứng cứ và tích cực tham gia các phiên tòa xét xử của tòa án ở các giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã trực tiếp khởi tố, yêu cầu khởi tố nhiều vụ tranh chấp dân sự và tích cực hỗ trợ thu hồi tài sản. Qua hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự đã phát hiện được nhiều vi phạm để kháng nghị, kiến nghị theo yêu cầu khắc phục và kiến nghị các ngành, các cấp có biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật.

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được coi trọng và hoạt động có hiệu quả, đã tập trung giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự nhất là những đơn khiếu nại về oan sai, tố cáo tham nhũng, xâm phạm quyền dân chủ của công dân và xâm phạm hoạt động tư pháp. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hai cấp kiểm sát đã chọn cử các kiểm sát viên, cán bộ có năng lực,

có kiến thức, am hiểu tình hình thực tiễn và tập trung các khâu công tác nghiệp vụ để phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn an ninh nông thôn Thái Bình mất ổn định, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch công tác theo hướng kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành với nhiệm vụ phục vụ ổn định tình hình ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Thái Bình.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Biểu dương và ghi nhận thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ được tặng thưởng 15 Huân chương Lao động các loại; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua, bằng khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ pháp chế và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Đẩy mạnh thực hiện  
các phong trào thi đua



Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện quyền công tố xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, kiểm sát viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Mạnh Tính, Viện trưởng Viện KSND thành phố cho biết: Những năm qua, Viện KSND thành phố đã đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ, tạo động lực cho mỗi cá nhân và toàn đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đơn vị đã xây dựng chương trình thi đua và đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân, đăng ký sáng kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phong trào thi đua hướng trọng tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật,

công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

Qua công tác thi đua đã đạt được những kết quả nổi bật. Đơn vị đã chủ động nắm chắc 100% tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố mà cơ quan điều tra đã thụ lý cũng như tiến độ giải quyết tin, báo đảm việc giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật. Trong thực hành quyền công tố chú trọng vào các loại tội phạm trong các lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, trật tự trị an, ma túy để phát hiện xử lý nghiêm minh, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân được đề cao. Các vi phạm trong hoạt động tư pháp được tăng cường kiến nghị, kháng nghị để khắc phục, thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong hoạt động kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đã gắn công tố với điều tra; chủ động, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, gắn trách nhiệm của kiểm sát viên cùng trách nhiệm của điều tra viên; tăng cường và nâng cao tính độc lập trong hoạt động tố tụng, phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, tiến hành kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án, nắm chắc tiến độ điều tra, kịp thời ban hành yêu cầu điều tra, đổi mới phương pháp nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu bản án,

quyết định sơ thẩm. Do đó, tuy số án đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết có xu hướng tăng đều theo các năm nhưng số vụ án giải quyết đạt tỷ lệ cao (trung bình trên 98%). Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát viên luôn chủ động thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng kiểm sát xét xử, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Thực hiện nghiêm túc chuyên đề nâng cao chất lượng cáo trạng, luận tội, đối đáp, tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa. Chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử được nâng lên. Những năm trước, có năm tỷ lệ trả hồ sơ của viện kiểm sát cho cơ quan điều tra là 2%, tỷ lệ tòa án trả hồ sơ là 1,5% (năm 2015), đến năm 2018 - 2019 không có vụ án nào phải trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Không có bị cáo nào tòa án tuyên không phạm tội, không có án bị tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra hoặc xét xử lại do có trách nhiệm của viện kiểm sát. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực dân sự trong các năm qua đã có nhiều đổi mới. Số lượng vụ việc dân sự tăng nhanh qua các năm (năm 2015 thụ lý 310 vụ việc, đến năm 2019 thụ lý 580 vụ việc). Với số lượng vụ việc trong lĩnh vực dân sự nhiều, các tranh chấp phát sinh ngày càng phức tạp nên các kiểm sát viên làm công tác dân sự đã phối hợp chặt chẽ với tòa án trong việc chuyển hồ sơ để chủ lý nghiên cứu, bút lục hồ sơ khoa học để đưa ra đường lối xử lý đúng đắn, bảo đảm quyền lợi và lợi ích cho các bên.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, Viện KSND thành phố Thái Bình liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện KSND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, 3 lần được Viện KSND tối cao tặng bằng khen, 2 lần được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối ngành kiểm sát. Hàng năm, 100% cán bộ, kiểm sát viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở... Đơn vị không có cán bộ, kiểm sát viên vi phạm quy định của ngành cũng như của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG  
Phát huy truyền thống  
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đông Quan và Tiên Hưng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/1961. Năm 1969, hai huyện Đông Quan và Tiên Hưng sáp nhập thành huyện Đông Hưng, hai viện KSND huyện cũng được hợp nhất thành Viện KSND huyện Đông Hưng.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hoạt động công tác kiểm sát của Viện đã hướng vào việc phục vụ trên cả hai mặt trận sản xuất và chiến đấu. Hoạt động công tác kiểm sát đã tập trung phục vụ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm nguy hiểm khác. Nổi bật là Viện KSND huyện đã tiến hành kiểm sát ở 15 đơn vị trọng điểm về công tác tổ chức lại sản xuất, tham mưu thực hiện chủ trương xây dựng huyện Đông Hưng là huyện điểm về phát triển kinh tế công - nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở cấp huyện; xây dựng Đông Phương thành mô hình xã điểm do Viện KSND huyện phụ trách là điển hình tiên tiến tuân theo pháp luật. Từ sau năm 1986, công tác kiểm sát của đơn vị góp phần quan trọng vào giữ vững kỷ cương, tăng cường pháp chế trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu, giao thông, bưu điện, xây dựng công tác, quản lý sử dụng đất đai, thuế và quản lý sử dụng ngân sách... Đặc biệt, trong giai đoạn an ninh nông thôn mất ổn định, Viện KSND huyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành với nhiệm vụ phục vụ ổn định tình hình ở địa phương. Tập trung kiểm sát ở những nơi có khiếu tố phức tạp, làm rõ, kiến nghị xử lý vi



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa đối tượng phạm tội về ma túy ra xét xử lưu động.

phạm, góp phần ổn định tình hình ở các xã phức tạp.

Trong quá trình hoạt động, toàn thể cán bộ, kiểm sát viên của Viện đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm. Hàng năm, Viện KSND huyện Đông Hưng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong khởi tố, truy tố, xét xử hàng trăm vụ án hình sự, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh tội phạm và người phạm tội, trong đó nhiều vụ án rất nghiêm trọng, nghiêm trọng. Thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Đơn vị cũng tích cực đổi mới tư duy và biện pháp công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giải quyết án hình sự và thực hiện các giải pháp để chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được mở rộng, bắt đầu ngay từ giai đoạn xác minh các nguồn tin tội phạm, thường xuyên phối

hợp trực tiếp trong quá trình điều tra, đánh giá chứng cứ, thống nhất hướng điều tra bảo đảm giải quyết triệt để vụ án. Tại các phiên tòa, kiểm sát viên đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu chứng cứ, nhiều vụ án đã thực hiện sơ hóa hồ sơ bảo đảm hoạt động tranh tụng có tính thuyết phục, chất lượng được nâng cao. Nhờ vậy, tiến độ và chất lượng giải quyết hình sự không ngừng được nâng lên. Việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần làm giảm tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển xử lý hành chính, đến nay không còn trường hợp nào. Việc xử lý bảo đảm đúng người, đúng tội, không xảy ra oan sai. Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung rất ít xảy ra trong những năm gần đây.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, Viện KSND huyện Đông Hưng luôn hướng hoạt động kiểm sát vào việc bảo vệ pháp luật, dựa vào pháp luật và tuân thủ pháp luật. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực đều được thực hiện toàn diện, tích

cực với nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thông qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành hàng trăm kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm về tư pháp. Các vi phạm về thủ tục, chế độ giam giữ đã được phát hiện kịp thời yêu cầu khắc phục; tham mưu cho huyện chỉ đạo chấn chỉnh công tác thi hành án. Viện KSND huyện đã chủ động đổi mới phương thức việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, hành chính, tập trung kiểm sát việc lập hồ sơ, xét xử góp phần bảo đảm giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được thực hiện có hiệu quả, yêu cầu khắc phục nhiều vi phạm; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, ngăn ngừa việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Viện KSND huyện cũng đã phối hợp xác định hàng trăm vụ án điểm để giải quyết kịp thời; phối hợp tổ chức xét xử lưu động hàng trăm vụ tại các địa bàn để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ tốt yêu cầu phòng, chống tội phạm.

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành KSND huyện Đông Hưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác; được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001; nhiều lần được Viện KSND tối cao và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện KSND huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm quý báu qua các thời kỳ, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, không ngừng đổi mới công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, tinh chủ động, sáng tạo của cán bộ, kiểm sát viên.

PHAN VŨ TRANG

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng